

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_CB_054
ชื่อตาราง	ปริมาณธุรกรรม Interest Rate Swap สกุลเงินบาท ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทคู่สัญญา
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>ปริมาณธุรกรรม Interest Rate Swap สกุลเงินบาท หมายถึง ปริมาณธุรกรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่มีความต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต</p> <p>ข้อมูลที่ใช้ประมวลผลมาจากชุดข้อมูลที่สถาบันการเงินจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายงานประจำวันแสดงการทำธุรกรรม Interest Rate Swap สกุลเงินบาท โดยมีกำหนดส่งภายใน 7 วัน</p> <p>ตารางนี้แสดงปริมาณธุรกรรม Interest Rate Swap สกุลเงินบาท ตาม Notional Amount จำแนกตามประเภทคู่สัญญาและอายุสัญญา</p> <p>ลูกค้าในประเทศ หมายถึง คู่สัญญาของนิติบุคคลรับอนุญาต ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ</p> <p>ลูกค้าต่างประเทศ หมายถึง คู่สัญญาของนิติบุคคลรับอนุญาต ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย</p> <p>นิติบุคคลรับอนุญาต หมายถึง คู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลรับอนุญาต ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ</p> <p>กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาตจะปรับลด Notional Amount ลง 50 % เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เนื่องจากคู่สัญญากลุ่มนี้เป็นผู้รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 2. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 3. นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=616&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลตลาดการเงิน
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5119